

HỌP TIỂU BAN TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tái cuộc họp trước; ý kiến tham gia của các thành viên Tiểu ban, thành viên tổ giúp việc Tiểu ban và các sở, ngành của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện lại dự thảo báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đề xuất 36 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đề xuất bổ 11 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nguyên nhân do

các chỉ tiêu đó đến nay đã hoàn thành hoặc dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đã đạt 100% như: tỷ lệ xã, phường, thị trấn, hộ dân cư được cấp nước sạch; tỷ lệ cơ sở mới có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 gồm: tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu

mẫu... Việc bổ sung, thay thế các chỉ tiêu trên phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới theo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tại kỳ họp trước. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trong Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị các đồng chí trong Tiểu ban, thành viên tổ giúp việc và các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đúng kết quả đã đạt được trong nhiệm

kỳ 2015 - 2020; đồng thời, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị thành lập 3 tổ của Tiểu ban gồm: tổ kinh tế, tổ văn hóa - xã hội, tổ quốc phòng - an ninh; các tổ có nhiệm vụ rà soát, thống nhất lại toàn bộ các nội dung, số liệu thuộc lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý tập trung nghiên cứu kỹ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người; lý giải cụ thể các chỉ tiêu đưa vào và không đưa vào; xem xét lại các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Về bài học kinh nghiệm, đồng chí đề nghị nghiên cứu viết cụ thể hơn, chú ý bài học về sự đoàn kết trong

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí thống nhất đánh giá kết quả thực hiện 3 đợt phá chiến lược tăng trưởng kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra thành một nội dung riêng; đối với kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được đánh giá tại phần kết quả thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể như đề cương đã nêu, bảo đảm đầy đủ các nội dung mà không kết cấu thành một phần riêng để tránh trùng lặp. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, căn cứ vào từng nội dung cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban giao trách nhiệm cho các sở, ngành phụ trách lĩnh vực nghiên cứu, đề xuất lại sâu hơn.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Thuy Phúc đã cơ bản hoàn thành 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đạt 99,69%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã, trưởng các đoàn thể của xã, bí thư các chi bộ đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội; các mô hình và cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của xã và các thôn, các nhà trường. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân Thuy Phúc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung, thực hiện Chỉ thị số 05 nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh những nội dung, quan điểm cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề nghị Đảng ủy xã Thuy Phúc cần thấm nhuần quan điểm học theo Bác chính là làm những việc tốt cho dân, cho nước. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã, trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ cần dành thời gian đọc, nghiên cứu, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Bác, để cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức chính trị và ý thức công dân cho người dân. Quán triệt sâu sắc, toàn diện những nghị quyết, chỉ trương, chính sách của cấp trên và của cấp mình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa các nghị quyết đó vào điều kiện cụ thể của địa phương, chọn những việc trọng tâm, then chốt để thực hiện. Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống cho người dân. Giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân bảo đảm thực chất, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đưa Thuy Phúc trở thành địa phương đầu tiên đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/8, đồng chí Đặng Trong Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tiến Hải. Cùng đi có đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Tiến Hải. Qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiến Hải tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Khi đã có mặt bằng, đơn vị thi công phải khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh chú ý xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiến Hải; kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiến Hải. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); làm việc với Tổng công ty Viglacera - CTCP về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiến Hải; kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiến Hải.

Đường chuyên, cọc tim tuyến và 7,5km mặt bằng ngoài trục địa cho nhà thầu thi công. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, liên danh nhà thầu đã tập trung nhân lực, tập kết máy móc, vật liệu, hoàn thành một số thủ tục và triển khai thi công. Qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiến Hải tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Khi đã có mặt bằng, đơn vị thi công phải khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh chú ý xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiến Hải; kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiến Hải. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) có chiều dài 17,8km. Tổng mức đầu tư gần 735 tỷ đồng, vốn từ ngân sách tỉnh, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn hỗ trợ từ xi măng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Ngày 11/6/2019, chủ đầu tư đã bàn giao mốc GPS, lưới



Đồng chí Đặng Trong Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm sứ mỹ nghệ cao cấp của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiến Hải).

Ảnh: MINH ĐỨC

chủ trương và quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, hiện nay việc tuyên truyền, vận động, địa phương khẩn trương rà soát lại nguồn gốc đất cũng như tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Trong trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không hợp tác thì huyện Tiến Hải phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định. Đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu và nhà máy sứ cao cấp Ceravi (Công

ty Cổ phần Ceravi) trong khu công nghiệp Tiến Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong việc cạnh tranh với hàng hóa của nước ngoài đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm hơn nữa tới đời sống của người lao động, công tác bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

PHẠM HÙNG

ỦY BAN KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Buổi sáng, đoàn giám sát tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty Nhiệt điện Thái Bình có công suất 2x300MW. 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã phát được 1,684 tỷ kWh, đạt 47,66% kế hoạch giao. Công ty đã xây dựng 5 cụm bể xử lý nước thải sinh hoạt dạng bể hợp khối với công nghệ AAO, bảo đảm quy trình xử lý nước thải theo quy định, được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động. Đối với chất thải rắn không chỉ được thu gom, phân

loại, vận chuyển, xử lý đúng quy trình, quy định mà Công ty còn hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ. Chất thải nguy hại, Công ty hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường để xử lý. Buổi chiều, đoàn giám sát tại Công ty Sứ Hào Cảnh, nhà máy gạch men Mikado - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng (khu công nghiệp Tiến Hải). Những năm qua, Công ty Sứ Hào Cảnh và nhà máy gạch men Mikado đã thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, các đơn

vị thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc thiết bị, những khâu điều hành sản xuất được cách âm, bố trí kiến trúc thoát âm, thiết kế các bộ phận giảm âm cho máy móc nhằm giảm tiếng ồn và độ rung. Chất thải rắn, cũng được thu gom, bán phế liệu, chất thải mềm hợp đồng thu gom xử lý tại khu xử lý rác của địa phương. Các công trình bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, quy trình thu gom và xử lý chất thải nguy hại được các đơn vị xây dựng đồng bộ, đúng tiêu chuẩn. Tại hai buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến khâu kiểm tra xử lý chất thải nguy hại, nguồn vốn đầu

tu công nghệ hiện đại để xử lý các vấn đề về môi trường, kiểm soát các công ty đã hợp đồng bao tiêu chất thải... Đại diện các đơn vị đề nghị các bộ liên quan sớm hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, quy định sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng; UBND tỉnh chỉ đạo, đơn đốc Ban Quản lý dự án nhiệt điện đầu khí Thái Bình 2 sớm hoàn thiện thi công đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình; ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ 4.0, xây dựng khu xử lý nước thải theo hướng hiện đại, bài bản; khu công nghiệp Tiến Hải xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có mương dẫn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã quan tâm, làm khá tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị như hệ thống thu gom nước thải, kho lưu giữ chất thải nguy hại chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định; các đơn vị sớm bố trí nhà kho lưu trữ chất thải nguy hại đạt chuẩn; trồng sung cây xanh trong khuôn viên; tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi lại cho đoàn.

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

trưởng đoàn đã giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại Thái Bình. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 66 thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh và huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại 5 huyện, 84 lượt xã, 461 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu được 1.899 lượt hộ vay vốn; qua đó đã kịp thời phát hiện một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 2.917,042 tỷ đồng, tăng 5,3% so với thời điểm 31/12/2018; tổng doanh số cho vay đạt

656,353 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 2.912,907 tỷ đồng, tăng 5,3% so với thời điểm 31/12/2018 với 99.139 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,12%. Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế xử lý nợ rủi ro; cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo sau khi hết thời hạn quy định; bổ sung nguồn vốn và nâng mức cho vay chương trình cho vay giải quyết việc làm... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo đúng quy định; bổ sung nguồn vốn và nâng mức cho vay chương trình cho vay giải quyết việc làm... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo đúng quy định; bổ sung nguồn vốn và nâng mức cho vay chương trình cho vay giải quyết việc làm... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo đúng quy định; bổ sung nguồn vốn và nâng mức cho vay chương trình cho vay giải quyết việc làm...

theo đúng quy định, thường xuyên củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên; đó chính là điều kiện quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực tham mưu cho tỉnh bổ sung nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách địa phương sang ngân hàng để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đúng đối tượng thụ hưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, cũng có hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sẽ trình HĐQT xem xét, giải quyết để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ phát huy tối đa hiệu quả hơn nữa, từ đó góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ra mắt câu lạc bộ mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Sáng ngày 22/8, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Ban Dân số xã Minh Tân và Trường Tiểu học và THCS Minh Tân tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ "Mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh". Để giảm thiểu hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ "Mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" trong trường học. Mô hình câu lạc bộ tại Trường Tiểu học và THCS Minh Tân với 70 hội viên là mô hình đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện với hy vọng là một trong những giải pháp hữu hiệu. Tại hội nghị ra mắt câu lạc bộ, các thầy cô giáo và hơn 300 học sinh Trường Tiểu học và THCS Minh Tân được cung cấp các kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên; thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và hiểu rõ hơn về nguyên nhân, tình trạng, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Cùng tại buổi ra mắt, các em học sinh và các thầy cô giáo còn được tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống dịch bệnh qua hình thức sân khấu hóa, vừa sinh động, dễ tiếp thu. Qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, các em học sinh là thành viên câu lạc bộ không chỉ nắm rõ các kiến thức, thông tin về công tác dân số, sức khỏe mà còn có nhiệm vụ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền lan tỏa những nội dung này trong gia đình và cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chung trong việc thực hiện chính sách dân số - KHHGD và nâng cao chất lượng dân số ở địa phương.

HÀ DUNG

Tuyên dương, khen thưởng 84 học sinh vượt khó học giỏi

Chiều ngày 22/8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao trong học tập và vượt khó học giỏi năm học 2018 - 2019. Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh vượt khó học giỏi là hoạt động truyền thống hàng năm được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức để ghi nhận, khích lệ và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, tu dưỡng đạo đức của các cháu học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ sau một năm nỗ lực phấn đấu. Năm học 2018 - 2019, các cháu học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục khẳng định điều đó qua kết quả học tập và rèn luyện rất đáng khích lệ với 6 cháu đạt giải quốc gia; 92 cháu đạt giải cấp tỉnh; 268 cháu đạt giải cấp huyện, thành phố; 2.781 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường. Bên cạnh đó, 137 công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 3.780 học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi với tổng kinh phí 820 triệu đồng. Tại hội nghị tuyên dương, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao thưởng cho 84 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi với tổng số tiền 25,5 triệu đồng. Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh trước khi bước vào năm học mới là nguồn động viên để các cháu tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vượt qua khó khăn để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

212 con thương binh, liệt sĩ được tặng sách giáo khoa đầu năm học mới

Nhân dịp đầu năm học mới 2019 - 2020, chiều ngày 22/8, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Thái Bình tổ chức trao tặng 212 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ trong tỉnh với tổng trị giá 25,5 triệu đồng. Phục vụ năm học mới, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 110 triệu bản sách sách giáo khoa tới học sinh cả nước. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, nhiều năm qua, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai và thực hiện các công tác xã hội như: vận động quyền góp sử dụng sách giáo khoa cũ tặng cho thị trấn trường học; bán giảm giá sách và các sản phẩm giáo dục... Hoạt động tặng sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam góp phần giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước trong tương lai.

LAN ANH